

Họ và tên: Lê Nguyễn Khánh Ly.....

Lớp: 6A1.. Trường: THCS Chu Văn An – Long Biên

Đề bài: Hãy miêu tả một dòng sông

Có một dòng sông Đà thật hùng bao mà trữ tình trên trang văn Nguyễn Tuân, có một dòng sông Hương như người con gái đẹp nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa đầy hoa dai dưới ngôi bút của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Những dòng sông quê em lại không hùng bao, trữ tình, cũng chẳng đẹp như người con gái nằm ngủ mơ màng giữa cánh đồng Châu Hóa. Đó là nơi em đã gắn bó chặt chứa bao nhiêu kỉ niệm trong kỉ Ức tuổi thơ em chính vì thế, trong tâm trí em luôn có hình ảnh của dòng sông Hồng.

Cứ trên cao nhìn xuống, dòng sông như một dải lụa đào thướt tha, quanh co, uốn lượn. Sông Hồng chảy qua các tỉnh thành phố phía Bắc nước ta. Con sông thay đổi màu sắc theo từng thời gian trong ngày. Buổi sáng, không khí trong lành, mát mẻ, bầu trời trong xanh. Khi các chi mây còn đang mải mê đùa giỡn thì ông mặt trời đã thức dậy tỏa những tia nắng tình nghịch xuống mặt sông. Nước sông đỏ nắng phù sa, đã bồi đắp cho hai bên bờ như dòng sữa mẹ ngọt ngào nuôi dưỡng những đứa con. Mỗi khi những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua thì mặt sông lại lay động bởi sự đong dảnh của các chi sông. Lấp ló sau làn sương mỏng là những con đò thuyên câu của các bác nông dân đang thả lưới. Hai bên bờ, lũy tre xanh nghiêng mình

những cô gái duyên dáng soi bóng xuống mặt sông sáng sớm, chim chóc đua nhau hát véo von như đang gọi nhau cùng chào đón một ngày mới. Buổi trưa, ông mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp khiến cho dòng sông lấp lánh như được dát vàng. Dưới sông, đàn cá tung tăng bơi lội như đang đua nghịch, trò chuyện với nhau.

Dòng sông đẹp nhất vào buổi chiều. Buổi chiều dòng sông lại khoác trên mình một chiếc áo mới thật dịu dàng đến kì lạ. Ánh hoàng hôn chiều xuống mặt sông tạo sắc đỏ, vàng rất rực rỡ. Hai bên bờ sông, mọi người tập thể dục, dạo bộ để ngắm cảnh tuyệt đẹp của quê hương. Đây cũng là lúc các bạn nhỏ thích nhất. Vào buổi chiều, có rất nhiều các bạn nhỏ đang bơi lội, té nước vào nhau, trò chuyện rất vui vẻ dưới dòng nước mát lạnh. Lúc này, thuyền chài đi lại tập nập, rôm rả đưa những mẻ cá, tôm năng trồi. Những tòa nhà cao tầng như những chiếc tháp tạo nên dáng vẻ hiện đại cho dòng sông. Tất cả đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp cho sông Hồng vào buổi chiều. Những nắng chiều nằm vắt ngang qua sông thoát ẩn, thoát hiện trong tấm áo lúc xanh, lúc đỏ, lúc lại vàng tạo nên vẻ huyền bí, sang trọng cho dòng sông vào buổi tối.

Dòng sông như những chuyện dò chờ đây kỉ ức tuổi thơ của em. Sau này khi có đi đâu em vẫn luôn nhớ mãi về dòng sông tuổi thơ này. Những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ mất đi trong kỉ ức em. Em rất yêu dòng sông quê em.